

VĂN HÓA - GIẢI TRÍ

Á quân Thần tượng Bolero Tô Ngọc Hà không ngại khi chuyển "màu" âm nhạc

Thu Thủy

08/03/2023 - 15:42 (GMT+7)

▶ Nghe đọc bài 2:25

1x 🔊

Thích 0

Chia sẻ 0



"Kẹp tóc màu xanh" là sản phẩm MV thứ 2 sau "Nỗi nhớ", Tô Ngọc Hà chọn tác phẩm của dàn anh - nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung để làm sản phẩm trình làng đến khán giả.

"Mỹ nhân Bolero" Tô Ngọc Hà hát về nỗi nhớ 1

Từng thể hiện thành công ca khúc "Nỗi nhớ" của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung, đúng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, "mỹ nhân bolero" Tô Ngọc Hà tiếp tục kết duyên âm nhạc với nhạc sĩ để ra mắt MV "Kẹp tóc màu xanh". Đây là ca khúc nhạc sĩ viết để tặng bà xã của mình cũng như gửi lời chúc tốt đẹp tới phái đẹp - một nửa của thế giới trong dịp này.

Không chọn dòng nhạc đã đưa mình đến vị trí Á quân Thần tượng Bolero, Tô Ngọc Hà chọn dòng nhạc trữ tình, lãng mạn thực hiện sản phẩm âm nhạc. Nữ ca sĩ muốn khẳng định với người yêu nhạc cô có thể "biến ảo" giọng hát ở mọi dòng nhạc.



Xem Nhiều Nhất

- 01 Nhan Phúc Vinh phản bác gay gắt tin đồn "phim giả tình thật" với Quỳnh Kool
- 02 "Công chúa" Song Ji Hyo xuất hiện trẻ trung ở tuổi 42
- 03 Huỳnh Hiểu Minh lộ bằng chứng đưa bạn gái về ra mắt gia đình
- 04 Các con của Harry và Meghan được nhận tước hiệu Vương thất



Á quân Thần tượng Bolero - Tô Ngọc Hà

Nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung thuộc thế hệ cuối 7X, nên nhiều ca khúc của anh sáng tác cũng khá kén giọng ca thể hiện. Cũng như "Nỗi nhớ", ngay khi vừa sáng tác "Kẹp tóc màu xanh" nhạc sĩ gửi cho cô em ca sĩ Tô Ngọc Hà thử hát. Ngọc Hà bày tỏ, khi xem bản phổ nhạc, thấy lời ca rất trong sáng, nhẹ nhàng nên cô đã ngỏ lời với nhạc sĩ được thử hát bài này.

"Tôi cũng khá bất ngờ với giọng hát của mình. Trước "Kẹp tóc màu xanh", tôi nghĩ rằng giọng hát của mình chỉ có thể hát bolero, hoặc những bản nhạc trữ tình, balad thôi. Nhưng khi cùng ê kíp thể hiện trong phòng thu lần đầu "Kẹp tóc màu xanh" với cách thể hiện trẻ trung thì rất tự tin để thực hiện tác phẩm thành MV, mang đến màu sắc tươi mới cả về hình thức lẫn giọng hát của mình", Tô Ngọc Hà chia sẻ.

Nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung lại kể câu chuyện khá thú vị, bà xã thi thoảng hay "gợi ý" anh mua kẹp tóc tặng, nhưng cứ hẹn mãi mà chưa lần nào mua tặng, rồi cũng có lần đi tìm để mua mà không chọn được chiếc kẹp tóc màu xanh ưng ý. Rồi có hôm nhạc sĩ vừa ngồi viết lời nhạc lấy tựa đề là "Kẹp tóc màu xanh", vừa ôm đàn ghita hát, bà xã lại "ca cẩm" chưa được tặng kẹp tóc màu xanh...

Thực ra thời của chúng tôi nghĩ về tình yêu rất nhẹ nhàng, trong sáng. Không cứ gì những ngày kỷ niệm, mà mỗi khi nhớ về nhau, đến gặp nhau chỉ là ánh mắt nhìn hoặc cùng lắm là cái nắm tay dịu dàng. Đôi khi hỏi nhau em thích, hoặc anh thích tặng món quà gì. Có khi chỉ là chiếc cặp tóc, chiếc nơ cài trên tóc giản dị mà chan chứa yêu thương", nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung bày tỏ.



MV được Tô Ngọc Hà thực hiện trong thời gian khá gấp gáp. MV quay ở Hà Nội, nhưng hằng tuần Ngọc Hà vẫn có những show tại TP.HCM. Vậy là cô cứ bay ra bay vào để thực hiện MV làm sao cho kịp trình làng đúng Ngày quốc tế Phụ nữ 8/3.

Tô Ngọc Hà cho biết cô dường như đồng cảm được những lời ca, giai điệu chất chứa trong mỗi tác phẩm của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung. Mỗi tác phẩm, sản phẩm giới thiệu tới khán giả như "mối duyên" âm nhạc giữa nhạc sĩ với ca sĩ. Để ở đó, người nghe cảm nhận được sự đồng điệu trong tâm hồn, trong tự sự, tự tình của những đôi lứa yêu nhau, hoặc có thể không đến được với nhau nhưng luôn dành cho nhau sự trân trọng, tình cảm thiết tha.

Thích 0

Chia sẻ 0



Từ khóa: # Tô ngọc hà

Ý kiến của bạn

Nội dung bình luận có thể được biên tập lại trước khi xuất bản

Họ và tên *

Email

Gửi bình luận

0 bình luận

(*) Nội dung bắt buộc cần có

Tin Nổi Bật



Vụ mẹ đưa 2 con ra sông tự tử ở Nam Định: Người mẹ từng từ chối nhập viện Bạch Mai điều t...



8 điều người nghỉ hưu ở tuổi 30 ước có thể biết sớm hơn



3 câu nói "lời ít ý nhiều" của sếp nghe xong bạn nên tìm hướng mới cho mình



Gặp mẹ của bạn học, tôi kinh ngạc khi biết đây là người tôi muốn tìm lâu nay 8



Trò chuyện cùng người xây dựng mạng lưới nữ lãnh đạo tiên phong dẫn dắt sự thay đổi



Giận tím mặt khi phát hiện mức lương thật của chồng 1

Tin Cùng Chuyên Mục

XEM THEO NGÀY 1 THÁNG: Xen



Jennie bị thương cũng trở thành trend, tiết lộ gì về MV solo của Jisoo?



Nam thần Choi Siwon (Super Junior) "đánh úp" tới TP.HCM lúc nửa đêm, nhan sắc qua cam...

Choi Siwon (Super Junior) khiến người hâm mộ ngỡ ngàng với màn xuất hiện bất ngờ tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Nam thần hàng đầu Thái Lan Nadech Kugimiya chia sẻ thú vị về chuyện tình hơn 10 năm với bạ...



Đạo diễn Lương Đình Dũng: Kể chuyện ác để hướng tới điều thiện



Minh Hằng lần đầu để lộ trọn vóc dáng sau thông báo mang thai con đầu lòng



Đọc Thêm



Nam thần Choi Siwon (Super Junior) "đánh úp" tới TP.HCM lúc nửa đêm, nhan sắc qua cam thường gây trầm trồ



Nam thần hàng đầu Thái Lan Nadech Kugimiya chia sẻ thú vị về chuyện tình hơn 10 năm với bạn gái Yaya



Đạo diễn Lương Đình Dũng: Kể chuyện ác để hướng tới điều thiện

Minh Hằng lần đầu để lộ trọn vóc dáng sau thông báo mang thai con đầu lòng



Kim Sae Ron có thực sự gặp khó khăn tài chính, phải đi làm ở quán cà phê để kiếm sống?



Một siêu mẫu Việt bất ngờ hé lộ chưa tốt nghiệp đại học



Hari Won được truyền hình Hàn Quốc khen nổi tiếng tại...



Hé lộ về căn hộ là nguồn cơn cái chết của Thái Thiên...



Gia đình nhà văn Sơn Tùng trao tặng hơn 1.000 tài liệu...

Xem thêm